



ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบขั้นตอนที่ ๓

การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์

(การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์)

เพื่อคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ ๒ เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการในการทดสอบการประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทดสอบขั้นตอนที่ ๓ ในส่วนของการประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ ที่ ๒๓ - วันพุธ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จากเดิมเป็นห้องประชุม ๕๐๑ - ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิชญ์โลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยผู้เข้ารับการทดสอบการประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ฉบับที่ ๒ เกี่ยวกับการเข้า - ออกอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นตอนที่ ๒ เพื่อเข้าทดสอบขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวอ้นฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.